

Số: /TB-STNMT

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 ngành Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện theo quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 12 tháng 7 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố Lạng Sơn; Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai các huyện, thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường; các ý kiến phát biểu của Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố Lạng Sơn và ý kiến các phòng, đơn vị thuộc Sở giải đáp khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của Lãnh đạo UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất một số những nội dung như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ngay từ đầu năm 2024, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã chủ động tham mưu cho Sở ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, kế hoạch công tác từng tháng, quý bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đề ra những giải pháp chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ công tác năm 2024 của Sở nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 20/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay, cơ bản đã hoàn thành 01/5 nhiệm vụ 2, 04 nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện, phân đầu đến hết năm 2024 hoàn thành 05/05 nhiệm vụ.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở đã chủ động, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên trong việc đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh các giải pháp thiết thực, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo

vệ môi trường; quản lý tài nguyên nước, khoáng sản; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư được tăng cường, thực hiện kiên quyết việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường đã từng bước hoạt động có hiệu quả, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: công tác tham mưu cho UBND tỉnh một số nội dung còn chậm hạn, chất lượng chưa cao, phải báo cáo bổ sung hoặc phải thay thế; việc đôn đốc các huyện, thành phố trong công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, việc kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND tỉnh chưa quyết liệt, công tác phối hợp giải quyết tranh chấp đất đai, lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh kết quả chưa đáp ứng theo kế hoạch. Công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai, cập nhật số hóa cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính kết quả đạt còn thấp, thủ tục hành chính tỷ lệ chậm hạn còn cao, chưa đáp ứng theo kế hoạch tỉnh giao (đạt 98%).

## II. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

**1. Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở:** khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện cụ thể hóa các Chương trình, kế hoạch công tác của Sở đã ban hành từ đầu năm, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, cải cách hành chính. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt tiến độ 05/05 nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 20/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai có hiệu quả chủ đề ***“Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bút phá”***. Tập trung tham mưu cho tỉnh tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên và môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

### 2. Lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám

Tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và xây dựng các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được Luật Đất đai năm 2024 giao bảo đảm đúng thời hạn được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 02/4/2024.

Tham mưu thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ trì, tổng hợp, tham mưu các trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Rà soát, quản lý chặt chẽ hợp đồng thuê đất, trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đôn đốc người sử dụng đất ký lại hợp đồng thuê đất khi hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất.

Tham mưu kịp thời cho Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; tổ chức kiểm tra công tác lập, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo Kế hoạch. Tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ cho các huyện, thành phố<sup>1</sup>. Hoàn thành việc kiểm kê đất đai năm 2024, điều chỉnh Bảng giá đất theo quy định.

Thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do các tổ chức, đơn vị trình; thực hiện việc cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II theo quy trình thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đo đạc và bản đồ theo Kế hoạch đề ra từ đầu năm; Hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 05 Thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án do sở làm chủ đầu tư<sup>2</sup>

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3983/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 20/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

### **3. Lĩnh vực tài nguyên nước và Khoáng sản**

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 30/5/2024 triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cập nhật giấy phép tài nguyên nước vào cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dùng chung giữa Trung ương và địa phương. Hoàn thành Dự án kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và triển khai thực hiện dự án xác định dòng chảy tối thiểu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đóng cửa mỏ trên địa bàn, và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Tiếp tục thẩm định các dự án liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản đối với các dự án trọng điểm đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh; xử lý kịp thời việc sử dụng đất đôi dư không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thi công để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên

<sup>1</sup> tại các Quyết định: số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022, số 1702/QĐ-UBND ngày 20/10/2023, số 1925/QĐ-UBND ngày 23/11/2023, số 764/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 đối với một số chỉ tiêu sử dụng đất thuộc thẩm quyền xác định, phân bổ của UBND tỉnh.

<sup>2</sup> (1) Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 33 xã thuộc các huyện Cao Lộc, Tràng Định và Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; (2) Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện diêm Lộc Bình; (4) Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 21 xã thuộc hai huyện Văn Lãng và Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; (5) Dự án đo đạc đất nông, lâm trường giai đoạn 1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình mang ra ngoài phạm vi công trình để sử dụng vào mục đích khác đối với các dự án trên địa bàn tỉnh trách việc khan hiếm vật liệu xây dựng.

Tiếp tục rà soát triển khai việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực chưa được thăm dò khoáng sản.

#### **4. Lĩnh vực bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu**

Tiếp tục tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, HĐND tỉnh khi các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương được ban hành.

Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Báo trung ương tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tin trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xây dựng triển khai Kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2025; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thẩm định việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2025 theo Kế hoạch và theo đề nghị. Thực hiện công tác quản lý chất thải nguy hại, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định.

Thực hiện những nhiệm vụ về kiểm soát ô nhiễm môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn,...).

#### **5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng**

Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; công tác nắm bắt tình hình giải quyết, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như công tác phòng chống tham nhũng.

#### **6. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số**

Tiếp tục rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải cách TTHC của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC khi có Quyết định công bố Danh mục của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền về TTHC, Luật và các văn bản quy phạm pháp luật... trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp và Nhân dân trong việc tiếp nhận đầy đủ thông tin, giám sát việc giải quyết TTHC.

Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo lộ trình chuyển đổi số của ngành, của tỉnh ban hành theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường,

kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu giai đoạn 2022 - 2025.

Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật và trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách mới liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường; chỉ đạo, đôn đốc Bộ phận một cửa của Sở và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thực hiện tiếp nhận, trả kết quả và hướng dẫn người dân doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định.

### **7. Các nhiệm vụ quan trọng khác**

- Giao Văn phòng Đăng ký Đất đai:

+ Tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả; sử dụng đúng với năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gắn với công tác quy hoạch cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu, chuyên nghiệp, chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

+ Khẩn trương phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các xã, phường, thị trấn kịp thời... báo cáo Giám đốc Sở tiến độ thực hiện và các vướng mắc phát sinh vào kỳ giao ban hàng tháng.

- Yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc sở, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai các huyện, thành phố, tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính không để xảy ra hồ sơ chậm hạn.

- Giao Trung tâm Tài nguyên và Môi trường: thực hiện tốt công tác cung ứng dịch vụ quan trắc môi trường, đo đạc bản đồ đảm bảo theo đúng quy định.

### **III. VỀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ**

1. Giao các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu văn bản trả lời đầy đủ các kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố.

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổng hợp cụ thể các khó khăn, vướng mắc hiện đang gặp phải gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu hướng dẫn.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước. Đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai lần đầu. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, nước khoáng sản. Tập trung giải quyết đơn thư lĩnh vực ngành. Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ.

- Lĩnh vực đất đai: Công tác lập, điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (trong đó có điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025; Công tác kiểm kê đất đai năm 2024; công tác cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất...; công tác điều chỉnh bảng giá đất, công tác xây dựng giá đất cụ thể; công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; công tác giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thực hiện phương án sử dụng đất các công ty lâm nghiệp; công tác đấu giá đất; công tác giải phóng mặt bằng nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện đặc biệt là dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, Khánh sạn sân Golf Hoàng Đồng, đường cao tốc: Đồng Đăng- Trà Lĩnh, Hữu Nghị- Chi Lăng, Quốc lộ 4B...

- Lĩnh vực nước và Khoáng sản: Công tác quy hoạch đất bãi thải, đất san lấp, khai thác vượt công suất; hành lang bảo vệ nguồn nước, khoan giếng nước của các hộ gia đình trên địa bàn...

- Lĩnh vực Môi trường: Chú trọng quan tâm kiểm tra các dự án, các khu vực các điểm kinh doanh nhà hàng, khách sạn, chợ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tuyên truyền triển khai thí điểm mô hình thu gom phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh; quan tâm kiểm tra việc xử lý môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép môi trường; chỉ số PGI...

- Về thủ tục hành chính và chuyển đổi số: Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã; quan tâm tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường, đặc biệt là cơ sở dữ liệu đất đai./.

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng TN&MT các huyện, TP.Lạng Sơn;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Chu Văn Thạch**